



METROPOLITAN  
TRANSPORTATION  
COMMISSION



# Thông cáo Báo chí

Để Phổ biến Ngay

Liên lạc: Mallory Johnson, Aquarium of the Bay, (415) 623-5340

Leslie Lara, MTC, (510) 817-5813

Tom Flannigan, Air District, (415) 749-4900

## Xe BayMobile Đi Thêm một Dặm đến các Trường học

*Ghi tên cho Cuộc Viếng thăm Miễn phí của Traveling Aquarium*

**Oakland, California, Ngày 12 tháng 9, 2014** ... Khi lớp di động BayMobile đến thăm các trường học, học sinh đã học được một điều là những lựa chọn về vận chuyển của chúng ảnh hưởng đến môi trường và Vịnh San Francisco. Điều hành bởi Aquarium of the Bay của San Francisco, BayMobile là một lớp học lưu động cung cấp các thú vật, các thử nghiệm tương tác, và giáo dục về biến đổi khí hậu trực tiếp đến lớp học.

Các giáo viên, quản lý học đường và nhà giáo dục trong chín quận của Vùng Vịnh được mời để đăng ký cho một bài giảng của lớp BayMobile. Các khóa học được giảng dạy bởi một đội ngũ các nhà giáo dục tài năng và có sẵn miễn phí cho học sinh từ Mẫu giáo-12, nhờ sự tài trợ của Ủy ban Giao thông Vận tải Đô thị và Chương trình Spare the Air của Thiếu niên của Sở Quản lý Chất lượng Không khí Vùng Vịnh.

Mỗi bài học của BayMobile bao gồm thuyết trình đa phương tiện, thực hành thí nghiệm, và gặp gỡ các động vật. Về phần của bài học, vật liệu được đưa vào lớp học để học sinh có thể học hỏi về các chủ đề trong đó có biến đổi khí hậu và axit hóa đại dương. Một phần khác của bài học cho phép sinh viên mạo hiểm bên ngoài với BayMobile, nơi chúng sẽ gặp các đại sứ của các động vật từ Aquarium of the Bay bao gồm cả sao biển, hải sâm và rùa hồ Tây Phương. Các bài học có tính chất thực hành và đáp ứng những đòi hỏi của chương trình đào tạo giáo viên của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) và các Tiêu chuẩn Khoa học Thế hệ Kế tiếp.

Ra mắt vào tháng ba và phục vụ ba quận trong Vùng Vịnh, khoảng 4.500 học sinh đã tham gia các lớp BayMobile trong mùa xuân. Vào mùa hè, BayMobile đã thăm các thư viện, trại hè và các lớp học hè, đạt thêm được một nghìn học sinh khác. Trong năm học 2014-15, BayMobile đang mở rộng phạm vi hoạt động và sẵn sàng đến thăm tất cả chín quận của Vùng Vịnh (Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano và Sonoma).

Các nhà giáo dục tại các trường học trong Vùng Vịnh có thể lên lịch cho một chuyến thăm của BayMobile. Các lớp học kéo dài 60 phút và thích hợp cho 15-35 học sinh. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào [http://www.mtc.ca.gov/news/current\\_topics/9-14/baymobile.htm](http://www.mtc.ca.gov/news/current_topics/9-14/baymobile.htm). Để biết thông tin về lớp học và giữ chỗ, hãy truy cập vào <http://aquariumofthebay.org/baymobile>.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Spare the Air của thiếu niên, hãy truy cập vào [sparetheairyouth.org](http://sparetheairyouth.org). Ủy ban Giao thông Vận tải Đô thị (MTC) là cơ quan hoạch định, phối hợp và tài trợ giao thông cho chín quận hạt trong Vùng Vịnh San Francisco. Sở Quản lý Chất lượng Không khí Vùng Vịnh ([Bay Area Air Quality Management District](http://www.bayareaairqualitymanagement.org)) là cơ quan đặc trách bảo vệ chất lượng không khí trong chín quận hạt của Vùng Vịnh. [Aquarium of the Bay](http://www.aquariumofthebay.org) là một trung tâm bảo vệ thiên nhiên phi lợi nhuận (501(c)(3)) với nhiệm vụ bảo vệ, khôi phục và truyền cảm hứng cho việc bảo tồn Vịnh San Francisco và đầu nguồn của nó từ dãy núi Sierra ra đến biển.

###